
sþ. 68. Fyrirspurn [64. mál]
til samgönguráðherra um framkvæmd þingsályktunar um skipulag vöruflutninga og
jöfnun flutningskostnaðar.

Frá Matthíasi Bjarnasyni.

1. Hvað hefur verið gert til þess að framkvæma þingsályktun frá 5. april 1971,um
skipulag vöruflutninga og jöfnun flutningskostnaðar?

2. Hverjir eru það, sem vinna að framkvæmd þessa máls og með hvaða hætti?
3. Hefur verið leitað samstarfs við helztu aðila flutningakerfisins og, ef svo er,

hverjar eru undirtektir þeirra?
4. Hefur rikisstjórnin tekið ákvörðun um að leggja ákveðnar tillögur fyrir Al-

þingi, sem nú situr, til jöfnunar á flutningskostnaði, svo að allir landsmenn sitji
við sama borð i þessum efnum?


